

แผนงานและภารกิจหน่วยงาน (Action Plan) การขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	หน่วยงานดำเนินการ
ด้านการผลิตสัตว์						
๑	โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้	๑. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์ ให้ฟาร์มเครือข่ายจากการผสมเทียม ๒. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด ๓. เพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนฟาร์มเครือข่าย	๑. สามารถป้องกันและลดการระบาดของโรคในฟาร์มเครือข่ายได้ วัดจากการรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำหนดมาตรการควบคุมโรคในฟาร์มเครือข่าย รายงานการแจ้งการเกิดโรคระบาดทุกเดือน ๒. เกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการอาหารสัตว์ ระบบสืบพันธุ์สุขภาพสัตว์ การวางแผนการผลิตและการจำหน่ายและทำการลี้ยงตรวจท้องเมื่อผสมเทียมไปแล้ว	๖๐ ฟาร์ม	เม.ย - ก.ย. ๒๕๖๖	๑. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ๒. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ๓. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยี ชีวภาพเชียงใหม่ ๔. สำนักงานปศุสัตว์ ทุกอำเภอ
ด้านการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์						
๒	โครงการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์	๑. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ๒. เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ตลอดทั้งกระบวนการผลิต ๓. เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้าถึงการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานการผลิตจากกรมปศุสัตว์	กำกับ เฝ้าระวัง ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์	พื้นที่ทุกอำเภอ	ม.ค-ก.ย. ๒๕๖๖	๑. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ๒. ด้านกักกันสัตว์ลำพูน ๓. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ๔. ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ๕. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	หน่วยงานดำเนินการ
ด้านการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์						
๓	โครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๕๐,๐๐๐ ไร่	๑.เพื่อขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๒.เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ ๓.เพื่อเพิ่มปริมาณอาหารหยาบคุณภาพดี	ขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	ก.พ.-ก.ย. ๒๕๖๖	๑.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ๓.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ๔.สำนักงานปศุสัตว์ทุกอำเภอ
ด้านการบูรณาการการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ						
๔	โครงการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล	๑.เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ๒.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ	จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล	อ.บ้านโฮ้ง	ก.พ.-ก.ย. ๒๕๖๖	๑.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ๒.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ๓.ปศุสัตว์อำเภอบ้านโฮ้ง
๕	แผนงานเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์อุทกภัยปี ๒๕๖๖	๑. เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟูพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ๓. เพื่อเป็นประโยชน์กับภาคีเครือข่ายด้านปศุสัตว์	๑.เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ๒. ลดการเพื่อ แพร่กระจายของเชื้อโรค ๓.เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อรับมือ กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์	พื้นที่ทุกอำเภอ	พ.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ๒. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ๓.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ๔.สำนักงานปศุสัตว์ ทุกอำเภอ

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	หน่วยงานดำเนินการ
๖	กิจกรรม ผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	๑.ลดจำนวน สุนัข-แมว จรจัด ๒.สุนัข-แมว ที่มีเจ้าของในพื้นที่ชนบทหรือเจ้าของขาดแคลนทุนทรัพย์ในการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข-แมว ของตน ๓.สร้างพื้นที่ตำบล และ อำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	พื้นที่ ทุกอำเภอ	ต.ค๖๕-ก.ย. ๒๕๖๖	๑.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ๒.ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ๓.สำนักงานปศุสัตว์ ทุกอำเภอ ๔.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
๗	โครงการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่โรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง	พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามพื้นที่เสี่ยง โดยร่วมกับด่านกักกันสัตว์ลำพูนในการกำหนดพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่โรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง	พื้นที่ลำพูนปลอดเชื้อโรค	พื้นที่ ทุกอำเภอ	มิ.ย-ก.ย. ๒๕๖๖	๑.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ๒.สำนักงานปศุสัตว์ ทุกอำเภอ ๓.ด่านกักกันสัตว์ลำพูน
๘	เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย(FMD)	๑.เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ๒.เพื่อจัดการกับสัตว์ป่วยและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยให้อยู่วงจำกัดได้	จังหวัดลำพูนสามารถป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยได้	พื้นที่ ทุกอำเภอ	ก.พ.-ก.ย. ๒๕๖๖	๑.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ๒.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ๓.ด่านกักกันสัตว์ลำพูน ๔.ศวพ.ภาคเหนือตอนบน ๑ ๕.ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
๙	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF) ตลอดห่วงโซ่การผลิตและจำหน่ายเนื้อสุกร	๑.เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ๒.เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ๓.เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้าถึงการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานการผลิตจากกรมปศุสัตว์ ๔.เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ตลอดทั้งกระบวนการผลิต	ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลโรงงานอาหารสัตว์ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ	๑.โรงงาน ผลิตอาหารสัตว์ ๒.เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่มีจำนวนมากกว่า ๕๐ ตัว ๓.สถานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ชนิดสุกร ๔.สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร	ก.พ.-ก.ย. ๒๕๖๖	๑.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ๒.ด่านกักกันสัตว์ลำพูน ๓.ศวพ.ภาคเหนือตอนบน ๔. ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	หน่วยงานดำเนินการ
๑๐	กิจกรรม Big Cleaning Day ปลูกผักสวนครัว และ จิต สาธารณะ	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อสร้างบรรยากาศและ สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่า อยู่น่าทำงาน ๓. เพื่อนำเศษใบไม้แห้งมาสร้าง ประโยชน์ให้เกิดคุณค่า ๔. บุคลากรความเสียสละ ความ ร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวม	๑. ประชาชนได้รับบริการที่ดี ๒. สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ๓. บุคลากรที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างคุณประโยชน์เพื่อองค์กร และ ครอบครัว	สำนักงานปศุ สัตว์จังหวัด ลำพูน สำนักงานปศุ สัตว์อำเภอทุก อำเภอ	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	๑. บุคลากรสังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ลำพูน ทุกคน ๒. ส่วนราชการอื่นภายใน จังหวัดลำพูน
๑๑	โครงการพัฒนาเครือข่าย อนุรักษ์และการผลิตไก่เหล่า ป่าก้อย	๑. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้การพัฒนา ระบบการเลี้ยงไก่เหล่าป่าก้อย ระบบ GFM หรือ ระบบการ ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่ เหมาะสม ๒. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เหล่าป่า ก้อย	เกษตรกรเข้าสู่ระบบการป้องกัน โรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม GFM ในพื้นที่ลำพูนเพิ่มขึ้น	เกษตรกรกรผู้ เลี้ยงไก่เหล่าป่า ก้อยพื้นที่อำเภอ ป่าซางและเวียง หนองล่อง	ก.พ.-ก.ย. ๒๕๖๖	๑. กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการปศุสัตว์ ๒. กลุ่มพัฒนาสุขภาพ สัตว์ ๓. กลุ่มพัฒนาคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์ ๔. ปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ๕. ปศุสัตว์อำเภอเวียง หนองล่อง ๖. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ